

*

BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI
NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 3160-QĐ/TU ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh; hiện Ban Chấp hành Đảng bộ khối có 31 đồng chí, Ban Thường vụ có 10 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí bí thư và 02 đồng chí phó bí thư.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Công nghiệp và Khối Doanh nghiệp Thương mại có nhiều biến động về số lượng cấp ủy viên do nghỉ chế độ, chuyển công tác¹; với tinh thần trách

¹ Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Công nghiệp: Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ; trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có 06 đồng chí, Thường trực Đảng ủy Khối có 03 đồng chí gồm 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư Thường trực, 01 đồng chí Phó bí thư cơ sở; tháng 11/2017 Ban Thường vụ Thành ủy có Quyết định kỷ luật cắt chức đồng chí Phó Bí thư Thường trực, tháng 3 năm 2018 được Thành ủy chỉ định bổ sung thêm 01 đồng chí Ủy viên Thường vụ và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân công nhiệm vụ Ủy viên Thường trực Đảng ủy Khối. Trong nhiệm kỳ có 05 đồng chí chuyển công tác về các tập đoàn, đơn vị khác hoặc nghỉ hưu theo chế độ; năm 2018 bầu bổ sung 01 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đến thời điểm họp nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối có 16 đồng chí, Ban Thường vụ có 05 đồng chí (02 đồng chí nghỉ hưu theo chế độ).

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thương mại: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành, trong phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu Ban Thường vụ 07 đồng chí, trong đó có đồng chí Bí thư và 01 phó bí thư chuyên trách, 01 đồng chí là phó bí thư kiêm nhiệm. Trong nhiệm kỳ, có 05 đồng chí nghỉ chế độ, chuyển công tác, chuyển tổ chức gồm: 03

nhiệm và quyết tâm cao, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, công nhân và người lao động nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Những kết quả, hạn chế của Đảng bộ Khối đều gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khối, sự chỉ đạo và tổ chức điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Bản báo cáo này tập trung kiểm điểm, đánh giá sâu sắc hơn, cụ thể hơn về vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên các nội dung chủ yếu sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI

I. KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH

1. Ưu điểm

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao dân chủ và luôn giữ vững các nguyên tắc của Đảng, nhất là, nguyên tắc tập trung dân chủ; đã chú trọng xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết Hội nghị Trung ương; các nghị quyết, chương trình hành động của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đã bám sát và cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối thành những chủ trương biện pháp sát hợp với tình hình cụ thể của Khối theo từng giai đoạn; giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn diễn ra trong suốt nhiệm kỳ liên quan đến hoạt động của Đảng bộ Khối; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020.

đồng chí Thường trực nghỉ hưu (01 đồng chí bí thư; 01 đồng chí phó bí thư chuyên trách, 01 đồng chí phó bí thư kiêm nhiệm), 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ chuyên công tác và 01 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành chuyên tổ chức đảng). Đến thời điểm hợp nhất Ban Chấp hành có 16 đồng chí, Ban Thường vụ có 03 đồng chí.

1.1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Ban chấp hành Đảng bộ Khối đã quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, nên đã tập trung theo dõi chỉ đạo các cơ sở đảng lãnh đạo doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ vượt qua thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, với những chỉ tiêu chủ yếu năm sau cao hơn năm trước.

- Lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng theo chức năng, nhiệm vụ được Trung ương quy định, nâng cao vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước trong sản xuất kinh doanh; chỉ đạo cấp ủy cơ sở phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác; sắp xếp đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp; tích cực cấu trúc lại lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ngành hàng, mặt hàng, chọn sản phẩm chủ lực để đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng được mặt hàng chủ lực, phù hợp với yêu cầu thị trường. Một số doanh nghiệp đã mở rộng liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư nhằm phát huy nội lực, huy động được các nguồn vốn đầu tư, góp phần đưa doanh nghiệp phát triển vững mạnh. Hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo quyền lợi người lao động, việc làm ổn định, thu nhập bình quân của công nhân, viên chức và người lao động tăng; đồng thời tích cực tham gia các phong trào, công tác an sinh xã hội do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và địa phương phát động.

- Lãnh đạo, chỉ đạo nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức các Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp theo các chủ đề được cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp liên kết, hợp tác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, thiết thực gắn kết công tác xây dựng Đảng với công tác chuyên môn sản xuất kinh doanh; qua đó, giúp doanh nghiệp định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đây cũng là giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong tổ chức Đảng cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp.

- Lãnh đạo cấp ủy cơ sở thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đến nay đã có trên 91,25% doanh nghiệp trong Khối đã hoàn thành cổ phần hóa, sau khi cổ phần hóa đa số các doanh nghiệp đều hoạt động tốt, ổn định và phát triển; tuy nhiên cũng còn một số doanh nghiệp chưa thích ứng với mô hình mới nên hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

1.2. Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

- Đảng ủy Khối xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt của toàn Đảng bộ, căn cứ vào quy chế làm việc của Ban Chấp hành, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Khối, tích cực đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo phù hợp với thực tế của Đảng bộ Khối không có chính quyền cùng cấp và đa số các tổ chức đảng hoạt động trong Công ty cổ phần. Quan tâm xây dựng tổ chức đảng, xây dựng các đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với nhiều hình thức, phương pháp phong phú phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt các Quy định của Trung ương, Thành ủy nhằm giữ vững vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường hướng dẫn cơ sở đảng tổ chức sinh hoạt chi bộ phù hợp đặc thù, chú trọng công tác quản lý, phát triển đảng viên, phát huy vai trò của đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên giáo...cho cấp ủy, cán bộ chủ chốt cơ sở; từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức cơ sở đảng được nâng lên gắn kết được với nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện các hướng dẫn và các quy định của Trung ương và Thành ủy để lãnh đạo các đơn vị xây dựng Quy chế hoạt động của đơn vị và cùng với lãnh đạo đơn vị xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở.

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Việc thực hiện cải cách hành chính trong Đảng tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng tại các chi, đảng bộ trực thuộc trong nhiệm kỳ qua.

- Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ủy Khối xác định đây vừa là mục tiêu vừa là giải pháp thiết thực để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức và lối sống hiện nay của một số cán bộ, đảng viên. Từ đó gắn công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, doanh nghiệp.

1.3. Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Dân vận và hoạt động các đoàn thể

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Khối đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, hội viên; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tăng cường giáo dục, động viên người lao động phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt pháp luật và nội quy, quy chế của doanh nghiệp, tích cực tham gia xây dựng Đảng và các đoàn thể.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số 60/2013/NĐ-CP và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng theo Quy định 1043-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với chương trình, kế hoạch năm của doanh nghiệp, đảm bảo phát huy dân chủ.

- Công đoàn và Đoàn Thanh niên Khối đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua sôi nổi sâu rộng, bồi dưỡng được nhiều nhân tố tích cực tiên bộ tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Công đoàn, Đoàn thanh niên Khối nhiều năm liên tục đạt vững mạnh xuất sắc.

2. Khuyết điểm

2.1. Đối với tập thể ban chấp hành

Ban chấp hành Đảng bộ tuy đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đề ra các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tuy nhiên cũng còn một số mặt tồn tại như sau:

- Trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, một số đơn vị vẫn chưa đạt chỉ tiêu về tăng trưởng theo kế hoạch đề ra; có Trường chỉ tiêu về đào tạo, tuyển sinh chưa đạt kế hoạch được giao; hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn đến thất thoát vốn, thua lỗ trong kinh

doanh, công nợ khó đòi, chưa có biện pháp tích cực hữu hiệu để ngăn chặn; năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp còn hạn chế, còn một số doanh nghiệp chưa hoàn thành kế hoạch năm.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng có mặt còn hạn chế. Một số cấp ủy tổ chức, quán triệt các nghị quyết có lúc chưa kịp thời; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy cấp trên chưa sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Vẫn còn một số tổ chức đảng sinh hoạt chi bộ định kỳ chưa đều, nội dung sinh hoạt chưa đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 và 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, sinh hoạt chuyên đề còn ít, chưa thẳng thắn đấu tranh tự phê và phê bình trong sinh hoạt chi bộ.

- Thực hiện việc “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” tại một số cơ sở đảng còn hình thức, nhận thức chưa sâu sắc; công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng chưa được quan tâm, các gương điển hình làm theo Bác trong Đảng bộ khối chưa nhiều, nhất là việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

2.2. Đối với các đồng chí Đảng ủy viên

Đa số các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối đã quan tâm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ theo quy chế làm việc của Đảng ủy Khối. Tuy nhiên cũng còn một vài đồng chí chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình nhất là trong việc tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng các Nghị quyết của Đảng ủy Khối; chưa sâu sát với đơn vị được phân công phụ trách, tâm bao quát còn hạn chế; chưa dành thời gian đi cơ sở nắm bắt tình hình giải quyết khó khăn cho cơ sở, còn một số đồng chí chưa tham dự đầy đủ các cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ khối.

3. Nguyên nhân

- Do ảnh hưởng suy giảm kinh tế thế giới và trong nước, một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn chưa tìm ra giải pháp khắc phục. Vai trò cấp ủy Đảng ở một số doanh nghiệp chưa được phát huy, chưa nắm chắc và dự báo tình hình nên đề ra giải pháp xử lý không phù hợp; năng lực, trình độ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của cán bộ chủ chốt một số đơn vị còn yếu. Một số doanh nghiệp dễ xảy ra công nợ khó đòi, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa có biện pháp giải quyết.

- Ban chấp hành Đảng bộ khối trong lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có việc chưa quyết liệt, chưa mạnh dạn thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng của cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở.

- Hệ thống tổ chức các đoàn thể trong doanh nghiệp chưa đồng bộ, chưa hợp lý, do đó chưa phát huy hết sức mạnh của hệ thống chính trị. Vai trò của các đoàn thể ở cơ sở chưa được phát huy đầy đủ. Năng lực của một số cán bộ làm công tác đoàn thể chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

II. KIỂM ĐIỂM BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI

1. Kiểm điểm của Ban Thường vụ

1.1. Ưu điểm

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm tập thể và cá nhân, phát huy dân chủ và luôn giữ vững các nguyên tắc của Đảng, nhất là, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy Khối, xác định trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, họp Ban Thường vụ, Ban chấp hành và giao ban cấp ủy đúng theo quy định.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình an ninh chính trị, tình hình kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, của Ngành Công Thương và của cả nước; cung cấp, phổ biến các tài liệu liên quan để cán bộ, đảng viên yên tâm tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức thực hiện tự phê bình và phê bình bám sát các nội dung, tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành, dân chủ, cầu thị trong kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời tìm ra nguyên nhân từ đó đề ra các giải pháp nhằm khắc phục. Đến nay, những tồn tại, hạn chế cơ bản được khắc phục. Vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được nâng cao, phát huy tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

- Về công tác cán bộ: Chất lượng công tác quy hoạch, đánh giá và quản lý cán bộ đã được nâng lên; công tác xây dựng, tạo nguồn bổ sung cấp ủy cơ sở và cán bộ chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể Khối đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng và cơ cấu. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện rà soát cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể Khối được bổ sung về số lượng, tiêu chuẩn theo yêu cầu công tác; thực hiện công tác kết nạp đảng viên đúng quy trình, đảm bảo về chất lượng và số lượng (*trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 2.311 chỉ tiêu, đạt 107,49%*).

- Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, Ban thường vụ Đảng ủy Khối phân công từng đồng chí trong Ban chấp hành giám sát thường xuyên một số đơn vị cơ sở, định kỳ báo cáo Ban thường vụ; lãnh đạo, tổ chức kiểm tra cấp ủy cơ sở và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí và buôn lậu, không để xảy ra những vụ tiêu cực lớn. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được củng cố tăng cường phục vụ tốt công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên mới.

1.2. Khuyết điểm

- Việc chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết chưa kịp thời, tỷ lệ người lao động học tập còn thấp; tổ chức thực hiện một số nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy hiệu quả chưa cao.

- Công tác cán bộ có mặt còn bị động; việc phối hợp với các cơ quan chức năng về đề bạt, bổ nhiệm cán bộ chưa đồng bộ; tỷ lệ cán bộ, đảng viên có trình độ lý luận chính trị trung cấp và cao cấp trong toàn Đảng bộ còn thấp.

1.3. Nguyên nhân

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có đề ra chương trình làm việc, tuy nhiên chưa có sự đeo bám thực hiện quyết liệt, vẫn còn một số nội dung chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng tham mưu đóng góp ý kiến của một vài đồng chí trong Ban chấp hành chưa sâu, thiếu bao quát, còn mang tính sự vụ, sự việc.

2. Kiểm điểm của Thường trực

2.1. Ưu điểm

Thường trực Đảng ủy Khối đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối điều hành, xử lý các công việc hàng ngày của Đảng bộ theo chương trình, kế hoạch đề ra, kịp thời chỉ đạo các ban đảng, đoàn thể xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác. Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, của Đảng ủy Khối và

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; các hoạt động phối hợp của các ban đảng, đoàn thể khối.

Thường trực Đảng ủy Khối hàng tháng tham dự các Hội nghị giao ban của Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình kinh tế xã hội của Thành phố, phản ánh, đề xuất với lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các Sở Ngành về các kiến nghị tháo gỡ khó khăn theo đề nghị của các doanh nghiệp trong Khối. Tham mưu Ban Thường vụ chỉ đạo cơ sở xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

2.2. Khuyết điểm

Việc chỉ đạo các Ban Đảng, đoàn thể Khối theo dõi, nhắc nhở cơ sở thực hiện các quy định của cấp trên, các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy khối, Đoàn thể Khối có lúc còn chưa kiên quyết, có lúc làm chậm tiến độ.

2.3. Nguyên nhân

Công tác chỉ đạo, theo dõi hoạt động đối với các Ban đảng của Thường trực có lúc chưa kịp thời, chưa có biện pháp phù hợp nhằm đề cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ trong tham mưu dẫn đến việc tham mưu trên một số mặt công tác chưa kịp thời, chưa cụ thể, chất lượng chưa cao.

3. Kiểm điểm trách nhiệm của đồng chí bí thư

Ưu điểm:

- Với vai trò bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, cũng như thực hiện trách nhiệm người đứng đầu, luôn thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Có tinh thần đoàn kết nội bộ, trên cơ sở phát huy rõ vai trò trách nhiệm cá nhân theo nguyên tắc tập trung dân chủ, từ đó luôn giữ gìn tốt mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với người đứng đầu cấp ủy cơ sở, lãnh đạo các doanh nghiệp, đoàn thể. Khi có vấn đề phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đều được trao đổi thống nhất trong Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Khối theo nguyên tắc và quy định của Đảng.

- Thể hiện vai trò người đứng đầu, có quan hệ tốt với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cán bộ chủ chốt của Khối. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Khuyết điểm:

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã có nhiều cố gắng nhưng chưa đầu tư kiểm tra, đôn đốc các đồng chí Đảng ủy viên Khối thực hiện nhiệm vụ được phân công do Đảng bộ Khối mới thành lập; áp lực về thời gian phải lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đại hội ở cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I (nhiệm kỳ 2020 - 2025) trong một thời gian ngắn nên chưa dành nhiều thời gian chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở và Đảng bộ Khối.

PHẦN THỨ HAI

KIỂM ĐIỂM VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, PHONG CÁCH, LỀ LỐI LÀM VIỆC

I. VỀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, PHONG CÁCH VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

1. Ưu điểm

- Ban chấp hành Đảng bộ Khối luôn giữ vững nguyên tắc Đảng, hoạt động theo đúng quy chế, phân công cụ thể từng thành viên phụ trách lĩnh vực công tác và phụ trách theo dõi, hướng dẫn cơ sở, tạo mọi điều kiện cho các đồng chí cấp ủy Khối tham gia đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo chung của Đảng ủy Khối bằng nhiều hình thức một cách dân chủ và thẳng thắn.

- Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện tốt quy chế làm việc, luôn thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo. Tổ chức các cuộc họp của Ban chấp hành định kỳ và đột xuất; nội dung các cuộc họp được Ban Thường vụ chuẩn bị kỹ lưỡng, những vấn đề chưa rõ hoặc có ý kiến khác nhau được đưa ra thảo luận dân chủ, thẳng thắn, cuối cuộc họp đều có kết luận rõ ràng, tạo sự thống nhất cao trong Ban chấp hành. Duy trì nghiêm túc chế độ hội ý Thường trực Đảng ủy khối đầu tuần để giải quyết công việc và chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường vụ; với tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong công tác đã tạo sức mạnh tập thể của Ban Thường vụ, Ban chấp hành trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Khối.

- Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung và hình thức hội nghị, quy trình ra nghị quyết, chương trình hành động và quyết định của Đảng ủy. Đề cao trách nhiệm và tôn trọng lắng nghe ý kiến của các đoàn thể, kịp thời có những chủ trương sát đúng trong việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Thực hiện mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo giữa Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy với các cấp ủy cơ sở bằng quy chế làm việc. Trong

công tác tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá cán bộ, thực hiện đúng quy trình và bàn bạc tập thể, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy khi có vấn đề nảy sinh; duy trì chế độ giao ban hàng tháng, họp Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy định kỳ.

- Các đồng chí Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo nhiệm vụ được phân công đều thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được phân công; có ý thức tu dưỡng rèn luyện, nêu gương và giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao ý thức trách nhiệm; có ý thức tổ chức kỷ luật, quan hệ gần gũi với quần chúng; có ý thức xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

2. Khuyết điểm

Sự chỉ đạo, điều hành của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có lúc, có mặt thiếu kiên quyết; một vài đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối chưa dành nhiều thời gian để tham gia xây dựng nghị quyết, chương trình hành động và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy Khối đề ra.

3. Nguyên nhân

Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của một số ít cấp ủy viên, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ; một số cấp ủy, người đứng đầu thiếu quan tâm công tác giám sát, kiểm tra nên chưa phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Qua thực tiễn quá trình lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ qua, để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục đổi mới trong lãnh, chỉ đạo phát huy những kết quả đạt được và khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

1. Phải đảm bảo sự thống nhất trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng và phát huy trí tuệ tập thể; tăng cường trách nhiệm cá nhân của từng thành viên trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chăm lo xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh thẳng thắn, tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt đảng, nâng cao nội dung chất lượng sinh hoạt. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong mọi lĩnh vực.

2. Nắm vững các chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy và những định hướng lớn của Bộ Công Thương để vận dụng một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo đề ra các biện pháp thích hợp chỉ đạo các cơ sở đảng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Phát huy được mọi nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, dịch vụ góp phần tăng trưởng, phát triển kinh tế gắn với tiến bộ xã hội góp phần phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

3. Trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác phải xác định được trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải và phải phù hợp với tình hình thực tế thì mới đạt được hiệu quả cao.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối, của Ủy ban Kiểm tra đối với các đơn vị cơ sở, hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình hoạt động của các đơn vị để có sự chỉ đạo, uốn nắn kịp thời, có biện pháp giải quyết phù hợp, giúp cho các đơn vị tháo gỡ khó khăn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

5. Tranh thủ sự lãnh đạo của Thành ủy, của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, phối hợp chặt chẽ với các Ban của Thành ủy, các Cục, Vụ, Viện của Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị ngày càng đạt được kết quả cao hơn.

Trên đây là toàn bộ nội dung kiểm điểm của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, về cơ bản đã chỉ đạo thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; tuy nhiên, vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế, Ban chấp hành, Ban Thường vụ nghiêm túc kiểm điểm, đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.

**BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ
BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**